



## บทสรุป

ชื่อโดยรากฐานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น เพื่อใช้ประโยชน์เป็นตัวแทนตัวบุคคล หรือเพื่อสร้างความแตกต่างทางสัญลักษณ์ในแนวราบ ระหว่างสมาชิกภายในชุมชน แต่ควยเงื่อนไขบางอย่างในสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ ใ้ทำให้ความสำคัญของชื่อ สามารถใช้เพื่อสื่อความแตกต่างในแนวดิ่งใ้อีกด้วย ชื่อแต่ละลักษณะถูกกำหนดโดยความแตกต่างของจุดประสงค์ และรูปแบบของชื่อก็เป็นตัวแทนจุดประสงค์ดังกล่าวนี้ หากจำแนกจุดประสงค์ของการตั้งชื่ออย่างกว้าง ๆ อาจแบ่งใ้ 3 ประการ ใ้แก่ จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวแทนตัว เป็นประการแรก เป็นตัวแทนค่านิยม ความคาดหวัง เป็นกรณีที่สอง และเพื่อสื่อความแตกต่างทางฐานะ อำนาจ ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของชื่อ เป็นอีกกรณีหนึ่ง การใ้ความสำคัญกับชื่อในแง่มุมที่ต่างกัน หรือการเน้นความสำคัญของชื่อในค่านใ้ใดค่านใ้หนึ่งมากเป็นพิเศษ ในเรื่องใ้มีผลอย่างสำคัญคือรูปแบบชื่อที่จะนำมาใช้

ในสังคมไทยการใ้ความสำคัญกับชื่อ ในประการที่ใ้เกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงอำนาจ เกิดขึ้นควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง กับตัวผู้ใ้ปกครอง ในระยะที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใ้ปกครอง ยังเป็นแบบกันเอง ความแตกต่างของชื่อระหว่างชนสองชั้นก็ใ้ไม่มากนัก แต่ช่วงความแตกต่างดังกล่าวใ้เพิ่มมากขึ้น ภายใ้หลังที่ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฐานะของผู้ปกครอง เปลี่ยนไป เมื่อความสำคัญของอำนาจใ้กลายเป็นรากฐานของความชอบธรรมของผู้ปกครอง ซึ่งความคิดเช่นใ้ปรากฏออกมาในรูปพิธีกรรม หรือสัญลักษณ์หลายรูปแบบ ในจำนวนสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอำนาจของผู้ปกครองนั้น รวมถึงรูปแบบชื่ออันเป็นสัญลักษณ์ชนิดหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนไปควย รูปแบบพระนามของพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบเหวราช ส่วนหนึ่งใ้ถูกกำหนดใ้ให้แสดงออกถึงอำนาจที่เหนือกว่าสามัญชน จึงมักเป็นพระนามที่ใ้มากหย่างค ประสมคำหรือพยางค์ หรือใช้ศัพท์ยาก อาจเป็นคำในภาษาบาลี-สันสกฤต ซึ่งคนส่วนใหญ่ใ้ถือว่าเป็นภาษาที่สูง ศักดิ์สิทธิ์ โดยแท้จริงแล้ว เป็นภาษาที่ชนส่วนใหญ่ใ้ไม่อาจเข้าใจใ้กันเอง

ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อกับชนชั้นในระบอบเก่า เป็นไปในลักษณะที่คนในแ่ละกลุ่มจะใ้เลือกชื่อ โดยค่านใ้ถึงชั้นหรือระดับที่ตนใ้สังกัดอยู่ คนชั้นสูงพยายามใ้ใช้ชื่อที่มีลักษณะแปลกไปจากชื่อทั่ว ๆ ไป ส่วนคนในระบอบชั้นอื่นก็ใ้ประเมินถึงฐานะของตน และลักษณะชื่อ

ที่ควรใช้ พื้นฐานความเชื่อเช่นนี้ สืบเนื่องมาจากความคิดเกี่ยวกับฐานะอันศักดิ์สิทธิ์ ของ  
 ศักดิ์บุปการอง ซึ่งรวมถึงคนชั้นสูงกลุ่มอื่น ๆ ที่โคอยู่ในวงของอำนาจ และความนับถือ  
 ในเรื่องนี้ควย เกณฑ์หรือหลักของการเลือกสรรชื่อ คือ ความเหมาะสมกับฐานะ จึง  
 กลายสภาพเป็นผลบังคับให้สามัญชนไม้อาจเอื้อมิใช่รูปแบบชื่อที่คล้ายคลึงกับคนชั้นสูง แม้  
 การควบคุมจะไม่อยู่ในรูปของระเบียบที่มีหลักฐานประจักษ์เป็นลายลักษณ์อักษร แต่อำนาจ  
 ควบคุมวิธีปฏิบัติในแง่ของการเลือกใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวนี้ สามารถทำให้สมาชิกปฏิบัติตามได้  
 โดยที่ในความรู้สึกของสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า หากมีการละเมิดสิ่งที่ล่วงนฐานะ ก็คล้าย  
 จะให้หยดรายในทางโลกทางหนึ่ง ในทำนองเกี่ยวกับผลตอบแทนที่มาจากอำนาจนามธรรม  
 ในเรื่องบุค-กรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อ ชนชั้น และอำนาจในลักษณะเช่นนี้ คำนึงมา  
 จนกระทั่ง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในปี 2475 ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้  
 ทำให้โครงสร้างหลายส่วนของสังคมโคเปลี่ยนไปจากเดิม ในทางการเมืองมีการจัดระเบียบ  
 อำนาจ การสืบทอดอำนาจ ฐานความชอบธรรมของอำนาจในการปกครองให้ เป็นรูปแบบ  
 ใหม่ คำนสังคมผลการเปลี่ยนแปลงทำให้ระบบวงชั้นในสังคม เกิดชนชั้นใหม่ที่เป็นนายทุน  
 ธุรกิจ เกิดค่านิยมซึ่งถือความสำคัญของทรัพย์สินเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงฐานะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้  
 กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างชื่อกับชนชั้นที่โคเปลี่ยนไป รวมทั้งการเกิดชื่อในรูปแบบใหม่  
 อันเป็นที่นิยมในปัจจุบันควย

ประเด็นที่โคพิจารณา ก็คือ การเปลี่ยนแปลงในปี 2475 โคสร้างชนชั้นใหม่  
 คือ กลุ่มนายทุนชาวจีนที่มั่งคั่ง ชนกลุ่มนี้โคเขามามีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจ และเริ่ม  
 โครับมีการยอมรับ ให้อยู่ในสมาคมคนชั้นสูง เช่นเดียวกับชนชั้นสูงดั้งเดิม กรณีดังกล่าวนี้  
 โคเกิดขึ้นในช่วงแห่งความเสื่อมถอยของระบอบที่โคความสำคัญยิ่งก็ราชคิระกุด และ  
 ความตกต่ำทางสถานภาพสังคม เศรษฐกิจ ของชนชั้นสูงดั้งเดิม ดังนั้นในระบอบความ  
 เป็นอยหัว ๆ ไป ของชนชั้นใหม่ จึงสามารถมีแบบแผนการดำเนินชีวิตที่โคเคียงกับ  
 กลุ่มผู้เภา โดยเฉพาะแบบแผนการบริโภค หรือ กิจกรรมที่อาศัยฐานะที่มั่งคั่ง เป็น  
 พื้นฐาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความเป็นอยของชนสองกลุ่ม จะมีความคล้ายคลึงกันบ้าง  
 โดยที่ชนชั้นใหม่สามารถเลียนแบบวิถีชีวิตของชนชั้นสูงดั้งเดิม โคควยอำนาจในทาง

เศรษฐกิจที่ค้มมีอยู่มากพอก็ตาม แต่ในทัศนะของชนชั้นสูงก็ คงเคิมยังถือว่า พวกผู้ค้มใหม่ยังอยู่ในฐานะที่ค้อยกวาคคน ค้วยเหตุนี้ความสำคัญองชาติตระกูลในความคึกองคนกลุ่มหนึ่งจึงถูกไชเป็นเกณฑ์แยกระดับชั้นองคนที่มีฐานะทาง เศรษฐกิจเทาเทียมกันอีกครั้ง ความสำคัญองความคึกในประการนี้ โคมีส่วนเนลคัยใหม่การแสวงหาสัญลักษณ์เป็นค้วยบอกถึง ความแตกต่างในชาติตระกูลองสมาชิกในสมาคมชั้นสูง เรื่องมือที่สามารถหาหน้าทีเช่นตักลาวได้ประการหนึ่งก็คือ ชื่อและรูปแบบเฉพาะองมัน

จากการสังเกตรวมดูในการศึกษาครั้งนี้ โคพบว่ารูปแบบชื่อที่แปลกเพราะใช้ศัพท์พิชาก ไชการประสมคำไทรทราแมทียงคโมยวอนัก โคมีการนำมาไชมากในหมูชนชั้นสูงระดับรอง กล่าวคือโคปรากฎมากเป็นลำดับในโรงเรียนระดับสูง ในหมูชนชั้นสูงโดยชาติตระกูล โดยโคเริ่มไชมากขึ้นเรื่อย ๆ พรอม ๆ กับการที่ไชสายองชาวจีน ในโรงเรียนระดับเคียวกัน โคหันมาไชนามสกุลแทนแะมากขึ้น สหสัมพันธ์องทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นเหตุไทรเรวใจไกวา การนำชื่อแมยแปลก ๆ มาไช องชนชั้นสูงกลุ่มหนึ่ง อาจเป็นผลจากความพยายามที่จะไชชื่อ เป็นสัญลักษณ์แยกความแตกต่างระหวางบุคคลในกลุ่มคนกับไชสายองกลุ่มผู้ค้มใหม่ ซึ่งในทัศนะองคนเห็นว่าเป็นกลุ่มที่ค้อยกวา ขอสันนิษฐานถึงกล่าว อาศัยเหตุผลสนับสนุนดังนี้

ขอแรก สังคมไทยเป็นสังคมที่ลือระดับชั้นบุคคลเป็นดังสำคัญ ความคึก เช่นนี้ นอกจากจะเป็นค้วกำหนดแนวทางที่คนในระดับชั้นหนึ่ง จะตองปฏิบัติต่อบุคคลในอีกระดับหนึ่ง ในเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแล้ว ความสำคัญองระดับชั้น ยังมีปรากฏออกมาในรูปแบบสัญลักษณ์อีกลหลายประการ สัญลักษณ์ทางภาษาที่ไชแตกต่างกันไปในคนตางระดับ เป็นเรื่องแสดงอย่างหนึ่งในความจริงข้อนี้ การลือคึกในเรื่องชั้น หรือชาติตระกูล สำหรับในกลุ่มชนชั้นสูงเป็นที่แน่ชัดว่าน่าจะมีอยู่เป็นปกติ เมื่อผลองการเปลี่ยนแปลงโลกกระทบคอสถานภาพองกลุ่ม ทำให้ตองประสมกับปัญหทาง เศรษฐกิจ เคียรคึกมีชื่อเคียวเริ่มเคียวมลอย และฐานะทางสังคมตามความรู้สึกตองตักคาลงไป (จากการเป็นชนชั้นสูงกลุ่มเคียวในสมาคมชั้นสูง กลายมาอยู่ในฐานะ หรือระดับเคียวกับชนกลุ่มซึ่งคนเห็นวาค้อยกวา) ความพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่า ในกลุ่มคน คือ กลุ่มชนชั้นสูงที่เป็นโคโลกษชาติตระกูลนั้น ยังมีคึกเห็นอควาคนกลุ่มอื่นที่อาศัยความมั่งมีอย่างเคียวเขามาอยู่ในกลุ่มคน โคยทีไม่มีคุณสมบัติองความเป็นชนชั้นสูง อย่างที่บุคคลในตระกูลสูงตองมี จึงเป็นดังที่เกิดขึ้นโคเสมอ และ

ความคิดเห็นดังกล่าวนี้อาจปรากฏออกมาในรูปสัญลักษณ์ ซึ่งสามารถสื่อความแตกต่างระหว่างคนสองกลุ่มได้

เหตุผลในข้อต่อมา เมื่อความสำคัญของชาติตระกูลเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของชนชั้นสูงคิง เดิม โดยมีความพยายามที่จะแสดงออกในรูปสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เกิดปัญหาว่า เหตุใดชื่อจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ชนชั้นสูงได้เลือกให้ทำหน้าที่เช่นนั้นด้วย ซึ่งเหตุผลในเรื่องนี้มีอยู่หลายประการ

ประการแรก ชื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถนำมาใช้ได้ง่ายที่สุด ใช้ง่ายครั้ง และเป็นสื่อความคิดที่แนบเนียน เพราะไม่ว่าเรื่องของการมี กับไม่มี แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมี เป็นแต่ทำให้ต่างกันไปตามจุดประสงค์เท่านั้น นอกจากนี้การใช้ชื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อความสำคัญของชาติตระกูล ยังเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ของสัญลักษณ์น้อยอย่างที่มีชนชั้นสูงคิง เดิมจะกระทำใด ในเมื่อแบบแผนการดำเนินชีวิต หรือกิจกรรมที่อาศัยความร่มเอบ หรรษา ซึ่งเคยแสดงความเป็นชนชั้นสูงในอดีต ไม่เหลือความเป็นสัญลักษณ์ไว้ เนื่องจากชนชั้นคิง เดิมมีอำนาจที่จะกระทำกิจกรรมดังกล่าวได้ เช่นเดียวกัน อีกทั้งแบบแผนที่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นต้นมา ชนชั้นสูงคิง เดิมก็ไม่อยู่ในสถานะที่กระทำได้อย่าง เพราะผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจที่กลุ่มคนกำลัง เผชิญอยู่

ประการต่อมา เนื่องจากวิธีการใช้ชื่อเป็นเครื่องแยกความแตกต่างระหว่างชั้นของบุคคล เป็นสิ่งที่ชนชั้นสูงคิง เดิมคุ้นเคย ได้มีการใช้มาก่อนแล้ว โดยเฉพาะในหมูชนชั้นสูงระดับเจ้านาย ดังนั้นในสภาพการณ์ที่กระทบต่อฐานะของชนชั้นสูงอีกกลุ่มหนึ่ง วิธีการเดิมจึงถูกนำมาใช้อีกครั้งในทางขวางออกไป ในหมูชนชั้นสูงระดับรอง อันใดแก่เหล่าเชื้อสายขุนนางตระกูลที่เกี่ยวข้องกับราชสกุลวงศ์ หรือเชื้อสายราชสกุลสายห่าง โดยที่การนำมาใช้แม้ไม่อาจจะทำให้ชื่อมีพยางค์ยาว หรรษา เช่นเดียวกับพระนามของพระมหากษัตริย์ หรือเจ้านายระดับสูง แต่ก็สามารถทำให้ชื่อบุคคลในกลุ่มคนแยกไปจากชื่อทั่ว ๆ ไป ควบคู่การประสมคำขึ้นใหม่ ใช้ศัพท์ยากแก่การเข้าใจความหมาย เพียงเท่านั้น ก็พอที่จะทำให้ต่างไปจากชื่อธรรมดา ๆ ของกลุ่มผู้ใหม่

ประการสุดท้าย ถ้าเหตุที่ชื่อสามารถทำหน้าที่สื่อความแตกต่างทางชาติตระกูลให้กับชนชั้นสูงได้ ก็เพราะคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของชื่อเอง เป็นสิ่งที่อาจพลิกแพลง

ใช้ไคตามความประสงค์ ทั้งในเรื่องรูปแบบและความหมาย ผู้ที่มีความชำนาญในภาษา  
มีอิสระในการเลือก และมีจุดประสงค์ที่จะใช้ชื่อเพื่อทำหน้าที่อื่น นอกเหนือจากใช้แทนตัว  
ก็สามารถตั้งชื่อของบุคคลในอุดมคติให้แปลกไปจากคนอื่นได้ ในเมื่อชื่อของชนชั้นผู้ดีใหม่  
เป็นชื่อไทยแบบธรรมดา เนื่องจากจุดประสงค์ในการใช้ชื่อของคนกลุ่มนี้ อยู่ที่การใช้ตาม  
ความจำเป็น เพื่อความกลมกลืนเป็นไทยมากกว่าเหตุพิเศษ อีกทั้งความชำนาญทาง  
ภาษาไทยของชนชั้นใหม่ก็มีไม่มากพอที่จะสร้างชื่อขึ้นใหม่ รูปแบบชื่ออันเป็นผลจากความจำกัด  
ของชนชั้นผู้ดีใหม่นี้ จึงเป็นโอกาสให้ชนชั้นสูงถึง เกิม ให้มาชื่อแปลก ๆ ขึ้นใช้เฉพาะกลุ่มคน  
ใหญ่ทางไปจากกลุ่มที่ชาติตระกูลคอกยกว่า แม้จะมีฐานะทาง เศรษฐกิจที่มั่งคั่งก็ตาม

อย่างน้อยสัญลักษณ์ที่กล่าวนี้ ก็ทำหน้าที่ของมันได้ในระดับหนึ่ง เพราะจาก  
ขอมูลทะเบียนรายชื่อนักเรียน ที่ได้จากโรงเรียนระดับสูง ซึ่งสามารถจำแนกนักเรียนออก  
เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มเชื้อสายผู้ดีเก่า กับเชื้อสายชาวจีนนั้น เมื่อถึงเทศกาลเปลี่ยนแปลง  
ของชื่อ ในแต่ละปีจะพบว่า ในขณะที่เด็กจากรอบครัวของชนชั้นใหม่ หันมาใช้นามสกุล  
แบบไทยมากขึ้น โดยที่ชื่อไทยยังเป็นแบบธรรมดา ๆ เด็กจากรอบครัวของชนชั้นสูงถึง เกิม  
ก็จะมีชื่อแปลก ๆ เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นลำดับ

สำหรับชื่อแปลก ๆ ซึ่งมีแนวโน้มว่าไคนำมาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในหมวชนชั้นสูง  
ระดับรองนั้น หากพิจารณาแบบแผนทางภาษาของชื่อแล้ว อาจสรุปไควว่า มีอยู่ด้วยกัน  
3 แบบ คือ

แบบแผนแรก คือ ประเภทชื่อที่มีสภาพเป็นศัพท์ ตั้งแต่ระดับที่เป็นศัพท์ยาก  
จนหาความหมายที่มาไคไม่ยากนัก และระดับที่พอทราบความหมายไคบาง แต่ต้องใช้ความ  
พยายามสืบค้นอยู่บ้าง โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อที่ไม่สามารถเข้าใจความหมายไคในทันทีที่เห็น  
หรือไคยิน เป็นชื่อที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการสนธิ หรือสมาสจากคำไม่คุ้นเคย และในบางครั้ง  
ก็เป็นชื่อที่พลิกแพลงตัวอักษร ทำให้มีรูปแปลก หรือเสียงแปลกไม่คุ้นหู

แบบแผนที่สอง เป็นจำพวกชื่อที่แปลกด้วยกลวิธีประสมคำ อันไคแก่ ชื่อที่  
เป็นผลจากการสรพาคำหลากหลายประเภท หลากความหมายมาประสมกัน เพื่อให้ความหมาย  
ของชื่อมีลักษณะเป็นนัย ๆ ชื่อที่ประสมขึ้นจากคำประกอบ ซึ่งไม่ให้ความหมายสมบูรณ์เมื่อ  
วางซิกกันไคโดยคำหนึ่ง แต่นำมาเรียบเรียงเป็นชื่อ หรือชื่อที่เกิดจากกลวิธีขยายขอบเขต  
ของการใช้คำ เป็นคน

แบบแผนทั้งสาม เป็นการวางชื่อให้แปลกควยคุณสมบัติ คือ ความหรูหรา ซึ่งโดยมากมักเป็นชื่อที่หลายหลาก บางครั้ง เน้นเสียงสัมผัสของพยางค์ภายในชื่อ แม้ชื่อในแบบแผนนี้ส่วนใหญ่จะ เคนควยจำนวนพยางค์ที่มาก แต่ก็มีบางชื่อที่ฟังดูหรูหรา เนื่องจากความหมายที่เลิศลวยกว่าชื่ออื่น

แนวโน้มของการเปลี่ยนรูปแบบชื่อ โดยแบบแผนทั้งสามของชนชั้นสูง รัชสมัยของ ร.๕ ไปอย่างค่อนเนื่อง และในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้างคน ลักษณะชื่อของชนชั้นสูง รัชสมัยรองกลายเป็นชื่อที่พยายามแยกจากชื่อทั่ว ๆ ไป ของกลุ่มชื่อเชื้อสายยุคใหม่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตามชื่อของชนชั้นสูง รัชสมัยที่ต่างไปจากชื่อของกลุ่มยุคใหม่ในระยะหนึ่งนี้ ค้างอยู่ไต่ไม่นานนัก เพราะจากการสังเกตลักษณะชื่อเด็กนักเรียนเชื้อสายจีนในโรงเรียน รัชสมัยสูง จากทะเบียนรายชื่อในช่วงปีปัจจุบัน ได้พบว่า ชื่อแปลก ๆ อยู่ในรูปแบบ ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นผลผลิตของชนชั้นสูง รัชสมัยรอง และ เคยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้มีชาติตระกูลสูงกว่าชนชั้นยุคใหม่นั้น ได้กลายเป็นแบบชื่อซึ่ง เชื้อสายชาวจีนยุคใหม่ในปัจจุบัน ได้ใ้ช้อยู่เช่นกัน การที่ชนชั้นยุคใหม่หันมาใช้ชื่อในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับที่ชนชั้นสูง รัชสมัยรอง ใช้ได้ ก็สามารสันนิษฐานได้ว่า กรณีดังกล่าวมีสาเหตุหนึ่ง เนื่องมาจากการที่กลุ่มชนชั้นยุคใหม่ได้รวมอยู่ในสมาคมชั้นสูง เป็นระยะเวลาช้านาน จนเริ่มเข้าใจถึงคานิยมบางประการของชนชั้นสูงดั้งเดิม นั่นก็คือ ได้เริ่มเห็นความสำคัญของชื่อ ที่นอกเหนือไปจากการใช้ตามความจำเป็น จึงได้หันมาใช้ชื่อที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเชื้อสายชนชั้นสูง รัชสมัยรองมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชื่อของบุคคลในกลุ่มตน ไม่เป็นเครื่องฟ่องถึงชาติตระกูล ซึ่งกลุ่มยุคเก่าเห็นว่า คอยกว่าได้เช่นเดิม นอกจากความเกี่ยวเนื่องตามนัยดังกล่าวนี้ เราอาจได้ข้อสรุปอีกประการหนึ่ง จากการที่กลุ่มชนชั้นใหม่ได้หันมาใช้ชื่อไทยที่มีรูปแบบคล้ายชื่อของชนชั้นสูงดั้งเดิมในระยะหลัง ทั้งนี้ในระยะแรกจะใช้ชื่อแบบธรรมดา เช่นคนทั่วไป ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า การให้ความสำคัญกับชื่อในประการที่เกี่ยวข้องกับชนชั้น จะมีอยู่ในความคิดของคนผู้มีความเป็นไทยเท่านั้น ไม่ใช่อุบัติในความคิดของคนเชื้อชาติอื่น ที่เพียงแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กล่าวคือ ไม่ได้มีในความคิดของชาวจีน ในระยะที่ชนกลุ่มนี้ยังมีความเป็นจีนมากกว่าไทย ซึ่งแม้จะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง แต่ก็ยังใช้ชื่อพื้น ๆ เพราะไม่ได้ให้ความสำคัญกับชื่อในคานอื่น แต่การให้ความสำคัญกับชื่อ ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของความแตกต่างทางชนชั้น ได้ปรากฏในความคิดของเชื้อสายชาวจีน ชนชั้นยุคใหม่ในรุ่นหลังที่ได้มีความเป็นไทยมากขึ้นแล้ว และผลสะท้อนของความคิดก็คือ การหันมานิยมใช้ชื่อ

แปลกทั้ง เชนชนชั้นสูง โลกชาติตระกูล

ในปัจจุบัน เมื่อชื่อของกลุ่มผู้ใหม่โคจรคล้ายคลึงกับชนชั้นสูงก็ เติมในระบับรอง มากขึ้นเรื่อย ๆ ความแตกต่างระหว่างชื่อกับชนชั้น จึงกลายเป็นเรื่องระหว่างกลุ่ม ซึ่งมีสถานภาพทาง เศรษฐกิจสูง กับกลุ่มซึ่งมีสถานภาพทาง เศรษฐกิจสังคมต่ำกว่าอีกกรณีหนึ่ง นอกจากความแตกต่างระหว่างชื่อของ เจ้านายกับสามัญชน

ในส่วนที่สองของการศึกษารุ่นนี้ ไททำการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ลักษณะชื่อของบุคคล ซึ่งมาจากครอบครัวต่างระดับชั้นกัน โดยอาศัยระบับโรงเรียนเป็น เกณฑ์ ผลการศึกษาไต่พบความแตกต่างในเรื่อง ค่าเฉลี่ยจำนวนพยางค์ ประเภทที่มาทาง ภาษา เสียงสัมผัสในชื่อ และความแตกต่างที่เป็นลักษณะเด่นของแต่ละกลุ่ม กล่าวคือ ไทพบว่า คนชั้นสูงในปัจจุบันใช้ชื่อที่มีค่าเฉลี่ยจำนวนพยางค์มากกว่าคนทั่วไป ใช้คำที่มาจาก ภาษาบาลี-สันสกฤต หรือภาษาต่างประเทศมากกว่า รวมทั้งภายในชื่อมีเสียงสัมผัสกันของ พยางค์ หรือเสียงสระมากกว่าชื่อทั่ว ๆ ไป ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความแตกต่างในเรื่อง ร้อยละ อัตรารสวัน

นอกจากความแตกต่างของชื่อบุคคลในทางกลุ่มชนชั้น จะเป็นความแตกต่าง ในเรื่อง ร้อยละ หรืออัตรารสวัน ของลักษณะรวมที่ปรากฏอยู่ทั้งสองกลุ่มแล้ว ยังมีลักษณะเด่น บางอย่าง ที่ปรากฏเฉพาะกลุ่ม นั่นก็คือ ลักษณะชื่อที่มีความยาก ซับซ้อน อันเป็น คุณลักษณะชื่อของคนชั้นสูง ซึ่งตรงข้ามกับชื่อที่ไหลลื่นต่างาย ๆ อันเป็นลักษณะที่พบในชื่อ ของชนชั้นต่ำ

กล่าวโดยสรุปแล้ว การเปรียบเทียบลักษณะชื่อเด็กที่มาจากครอบครัวซึ่งมีฐานะ ทางชนชั้นต่างกัน ผลการศึกษาในส่วนนี้ไทขอคนพบซึ่ง เป็นการยืนยันสมมติฐานประการแรก ที่ว่า ในแต่ละกลุ่มชนชั้นจะมีความแตกต่างกันในเรื่อง ระดับของ ความพิถีพิถันในการตั้งชื่อ เน้นความสำคัญของชื่อในแง่มุมที่ต่างกัน และลักษณะทางภาษาที่ไทก็แตกต่างกันไปด้วย โดยที่ข้อมูลรายชื่อเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างระดับ ที่ไทนำมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ไทแสดงความแตกต่างกันตามที่ได้กล่าวมา นั่นคือ ชื่อเด็กจากครอบครัวชนชั้นสูง จะตั้งขึ้นด้วยความ พิถีพิถัน สืบ เกิดจากด้อยค่าที่นำมาใช้ ซึ่งจะเลือกสรรคำที่มีความไพเราะ มีการประสม คำศัพท์ให้ชื่อแลดูแปลก หรือหรูหรา และเลือกใช้ชื่อที่ให้ความหมายในทาง เปรียบเปรย อย่างพิศดารมากกว่าที่จะใช้ชื่ออย่างธรรมดา ทั้งในบางครั้งในกลุ่มชนชั้นสูงยังนิยมใช้ศัพท์ยาก

ซึ่งสร้างขึ้นโดยวิธีการสนธิคำอย่างซับซ้อน ซึ่งโดยนัยแล้วรูปแบบชื่อทั้งหมดข้างต้น ได้สะท้อนถึงจุดประสงค์เบื้องหลังของการตั้งชื่อของคนชั้นสูง ซึ่งต่างไปจากชนชั้นทั่วไป เพราะไคเน้นความสำคัญของชื่อ ในแง่ที่เป็นตัวแทนความแตกต่างทางชนชั้น เป็นประการสำคัญอย่างหนึ่งควย

สำหรับสมมติฐานที่สอง เกี่ยวกับความเป็นมาของชื่อในรูปแบบใหม่ ที่มีพยางค์ไม่ยาวนานนัก คือ ระหว่าง 1-5 พยางค์ แต่ไคใช้ศัพท์ยากแก่การเข้าใจความหมาย หรือทำให้ชื่อมีเสียงแปลก รูปแปลกเกินไปกว่าชื่อทั่วไป ที่พบบ่อยในโรงเรียนระดับสูง ซึ่งในงานชิ้นนี้ไคสันนิษฐานว่า ชื่อในรูปแบบดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการพยายามของชนชั้นสูงกึ่ง เกม ที่ต้องการให้บุคคลในกลุ่มคนมีสัญลักษณ์แทนตัวอันแตกต่างไปจากบุคคลในกลุ่มอื่น ที่มีฐานะทางชาติตระกูลต่ำกว่า โดยเฉพาะในทางจากชื่อรอง เหล่าเชื้อสายพวกผู้ไทใหม่

การสันนิษฐานในเรื่องนี้ ไคอาศัยเหตุผลหลายประการเป็นเครื่องยืนยัน ทางด้านข้อมูลรายชื่อ ไคพบว่าชื่อแปลกใหม่ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เริ่มขึ้นในระยะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นต้นมา ในหมูชนชั้นสูงกึ่ง เกมระดับรอง และไคปรากฏเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นสหสัมพันธ์กับการที่เชื้อสายของชนชั้นผู้ไทใหม่ ในโรงเรียนระดับเดียวกัน ไคหันมาใช้นามสกุลแทนแซ่ ซึ่งก็เป็นผลให้สัญลักษณ์แทนตัวของคนสองกลุ่ม คือชนชั้นสูงโดยชาติตระกูล และเชื้อสายผู้ไทใหม่ มีความใกล้เคียงกัน ในขณะที่ทัศนะของชนชั้นสูง เดิมยังมองกลุ่มผู้ไทใหม่ ว่าเป็นพวกที่ต่ำกว่าคนในคุณลักษณะบางอย่าง ซึ่งทัศนะเช่นนี้ เป็นเหตุผลเกี่ยวเนื่องประการที่สอง ที่ทำให้เชื่อว่า ชนชั้นสูงกึ่ง เกมจะพยายามหาสัญลักษณ์บางอย่างที่เป็นตัวสื่อความแตกต่างทางชาติตระกูล และสำหรับสาเหตุที่ชื่อสามารถทำหน้าที่แทนจุดประสงค์โดยนัยข้างต้นได้ ก็มีเหตุผลสนับสนุนด้านคุณสมบัติของชื่อเองที่มีรูปแบบแปรตามจุดประสงค์ ตามความสามารถทางภาษา ความพิถีพิถันของการนำมาใช้มากกว่าจะแปรตามความมั่งคั่งทางฐานะ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ในระยะหนึ่ง ทรัพย์สินไม่เป็นที่ฐานสำคัญในการเลือกชื่อในรูปแบบใหม่ ๆ หรือชื่อในรูปแบบใดแบบหนึ่ง ไม่ไคชื่อหามาไคควยทรัพย์สินที่มั่งคั่งของชนชั้นผู้ไทใหม่ ดังนั้นในหมูชนชั้นสูงจึงมีโอกาที่จะใช้ชื่ออย่างพลิกแพลงออกไปตามจุดประสงค์เบื้องหลัง ตามความสามารถของคนในขณะที่ยังชนชั้นผู้ไทใหม่ใช้ชื่อภายใต้ความจำกัดตามจุดประสงค์ธรรมดา รายละเอียดสนับสนุนสมมติฐานในข้อนี้คงไคกล่าวมาแล้ว ในตอนต้นของบทสรุป



ในสมมติฐานข้อสุดท้าย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะของชื่อ ซึ่งส่วนหนึ่ง ไคซึนอยู่กับการประเมินฐานะทางชนชั้นของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป ในประการนี้ไคซึนยืนยันจากชื่อของ เชื้อสายชาวจีนที่มีดังต่อไปนี้ ไคซึนเปลี่ยนไปใช้ชื่อในรูปแบบแปลก ๆ เช่นเกี่ยวกับชนชั้นสูงชาติตระกูล ควบคู่กันในความคิดของชนชั้นนายทุน ไคซึนเห็นความสำคัญกับชื่อเป็นตัวแทนของความแตกต่างทางชนชั้น ทั้งยังเห็นว่าชื่อในรูปแบบแปลก สามารถแสดงถึงความเป็นชนชั้นสูงได้ จึงหลีกเลี่ยงชื่อธรรมดา ๆ ของชนทั่วไป หรือชื่อพื้น ๆ เกา ๆ ซึ่งชนชั้นที่ต่ำกว่าทางคานเสรษฐกิจสังคม ไคซึนชอบ โภชพยายามให้ชื่อบุคคลในกลุ่มคนใกล้เคียงกับชื่อของชนชั้นสูงยิ่ง เกิม ในเมื่อตามความรู้สึกของตนเสมือนไคซึนเลื่อนฐานะความสำคัญขึ้นมา เทา เทียมกับชนชั้นสูงแล้ว

การเลือกชื่อของ เหล่ายูคิโหม อันอาศัยพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับฐานะของตนที่เปลี่ยนไปนี้ นอกจากจะเป็นการยืนยันสมมติฐานข้างตนแล้ว ยังมีผลต่อความเข้าใจต่อไปว่า สำหรับเกณฑ์หรือปัจจัยที่ทำให้ลักษณะชื่อของบุคคลต่างกันออกไปในสภาพสังคมปัจจุบัน ไคซึนกำหนดโดยความคิดพื้นฐานอีกประการหนึ่ง คือความเชื่อที่ว่า ความมั่งคั่งเป็นพื้นฐานที่แสดงถึงความเป็นคนชั้นสูงพอเพียง สำหรับการใ้ชื่อในลักษณะที่ต่างไปจากชื่อคนทั่วไปไคซึน นอกเหนือไปจากความสำเร็จของชาติตระกูล ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดนอกอีก

ถึงไคซึนกล่าวมาแล้วว่า ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อกับชนชั้นในระบอบคัง เกิม เป็นลักษณะที่บุคคลในแต่ละชั้นมีรูปแบบชื่อที่ต่างกันออกไป และที่ต่างกันอย่างชัดเจน คือ กลุ่มชื่อคนชั้นสูงกับชื่อสามัญชน โดยที่ระดับความแตกต่างในส่วนหนึ่ง จะเป็นสัดส่วนกับลำดับชั้นของความ เป็นคนชั้นสูง มีจุดความแตกต่างมากที่สุดอยู่ที่พระนามของพระมหากษัตริย์ ความแตกต่างความนี้ เป็นผลจากความสำคัญของชาติตระกูลที่ถูกใช้เป็นเกณฑ์แบ่งชั้น แบ่งลักษณะชื่อที่บุคคลจะนำมาใช้ในสังคมอดีต หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ความแตกต่างของชื่อในระบอบคัง เกิม มีรากฐานมาจากความแตกต่างทางชาติตระกูลเป็นหลักใหญ่ ทั้งนี้เป็นเพราะในอดีตนั้น ชาติตระกูลราวกับหลักประกันที่แน่นอนสำหรับการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะได้รับการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าอื่น ๆ แทบทั้งหมด กล่าวคือ การมีกำเนิดดี ในวงศ์ชั้นของกลุ่มผูกครอง ก็คล้ายจะบอกแนวโน้มนวว่า บุคคลนั้น ๆ จะสามารถครอบครองทรัพย์สินจากคนอื่น ที่เหนือกว่าสมาชิกจากครอบครัวของชนชั้นต่ำ นั่นก็หมายถึงว่า ความสำคัญของชาติตระกูลจะมีมากกว่าอำนาจอื่น ซึ่งก็รวมทั้งอำนาจของทรัพย์สินด้วย เหตุที่โอกาสของ

ความเป็นผู้มีทรัพย์สินเป็นกรณีมักจะแปรตามชั้นชาติตระกูลอยู่เสมอ ๆ เมื่อระดับความสำคัญ  
ของชาติตระกูลกลายเป็นเกณฑ์เก็บที่แบ่งชั้นของคน กับข้อให้ต่างกันอย่างชัดเจน รูปแบบข้อ  
จึงปรากฏความแตกต่าง เคนซัคเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มข้อที่อยู่บนรากฐานของความมี  
ชาติตระกูลสูง กับกลุ่มข้อบนฐานของชาติตระกูลที่ต่ำกว่า โดยที่กลุ่มผู้มีอำนาจในทรัพย์สิน  
ไม่เคยมีข้อวางอยู่บนความเป็นคนชั้นสูง แควอย่างใด

ความสำคัญของชาติตระกูล ซึ่งเป็นตัวกำหนดให้ข้อบุคคลแตกต่างกันไปนี้  
เปลี่ยนไปในระบบใหม่ เมื่อฐานะทางชาติตระกูลไม่สามารถเป็นหลักประกันที่แน่ชัด  
สำหรับสัดส่วนของทรัพย์สินที่จะอยู่ในการครอบครอง ในขณะที่ความสำคัญของทรัพย์สินไคมี  
มากขึ้นเรื่อย ๆ จนผู้ที่มีคั้งทางเศรษฐกิจโลกกลายเป็นกลุ่มที่ไครับการนับถือมากกว่าที่เคย  
ไครับในรอบบั้งเดิม แต่แท้ที่จริงชนชั้นสูงโดยชาติตระกูล ก็ไม่อาจเป็นกลุ่มเกี่ยวที่ผูกขาด  
ความมั่งคั่ง เช่นนั้นไค นั่นก็หมายความว่า อำนาจของทรัพย์สินไคเริ่มแยกจากความสำคัญ  
ของชาติตระกูลบางแล้ว และควยเหตุที่ความสำคัญของทรัพย์สินไครับการยอมรับขึ้นมาเทียบ  
กับชั้นของชาติตระกูล อีกรั้ผู้ไคครอบครองมันเป็นจำนวนมาก ต่างก็ไครับการยกย่องให้  
อยู่ในชั้นของบุคคลที่เหนือกว่า เช่นเกี่ยวกับการกำเนิดในชาติตระกูลสูง สภาวะเช่นนี้ จึง  
เป็นเหตุให้ นับแต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นถนนมา ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ  
อำนาจของทรัพย์สินในแควละกลุ่มบุคคล กลายเป็นพื้นฐานหนึ่งที่กำหนดให้ข้อบุคคลแตกต่างกัน  
ไปควย โดยที่ผู้ซึ่งครอบครองทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จนสามารถมีแบบแผนการดำเนินชีวิต  
ที่ดูไคหวาเหนือกว่าคนทั่วไปจะเลือกใช้ข้อที่มีรูปแบบเกี่ยวกับข้อของบุคคลในระบับเดียวกัน  
และพยายามหลีกเลี่ยงข้อในแบบที่กลุ่มชนชั้นต่ำ หรือกลุ่มที่ค้อยอำนาจทางทรัพย์สินไคให้ข้ออยู่  
เพราะเหตุว่า ความเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินในปัจจุบันนี้ ไคทำให้ไคความคิดของบุคคล  
กลุ่มนั้น ๆ ถึงฐานะความสำคัญของคนขึ้นมา เทียบกับความเป็นคนชั้นสูง ในระบับที่ไม่ต่าง  
ไปจากชนชั้นสูงคั้งเดิม ทั้งนี้ไคโดยการแสดงออกควยข้อในรูปแบบที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่สื่อ  
ความหมายในเรื่องฐานะทางชนชั้นที่เหนือกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งวิธีการคั้งกลาวก็ไคเป็นไปในลักษณะ  
เกี่ยวกับที่ชนชั้นสูงโดยชาติตระกูลไคปฏิบัติอยู่เช่นกัน

เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ที่มีคั้ง  
กลายเป็นคนชั้นสูง บนฐานที่ไคไคกับชนชั้นสูงคั้งเดิม ทั้งในคานแบบแผนการ  
ดำเนินชีวิต และสถานภาพตามความนึกคิด ในเรื่องนี้เราอาจอธิบายไคว่า สำหรับ  
ความเป็นผู้มากควยทรัพย์สินในอคิด กับปัจจุบันนี้ ไคทำให้สถานภาพตามความนึกคิดของ

บุคคลสองกลุ่มนี้ต่างกันมาก ทั้งนี้เนื่องจากอำนาจของทรัพย์สินยังไม่สามารถแยกใช้ได้ โดยอิสระจากตัวแปรทางชาติตระกูล และระดับอำนาจของทรัพย์สินในอดีตก็ไม่อาจจับจ่ายสิ่งที่เป็นตัวแทนความเหนือกว่าของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินไถ่มาเท่ากับปัจจุบัน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในอดีตนั้น นอกจากระดับของทรัพย์สินส่วนหนึ่งแปรตามชั้นชาติตระกูล คือโอกาสที่มีชาติตระกูลสูงมักจะไต่ครอบครองทรัพย์สินเป็นจำนวนมากด้วยวิธีสืบทอด โดยที่บุคคลในชาติตระกูลต่ำ จะเลื่อนชั้นกลายเป็นผู้ที่มีมั่งคั่งจะกระทำโดยยากแล้ว ความเป็นมมาถวิลด้วยทรัพย์สิน ของคนจำนวนน้อยซึ่งขาดฐานะความมีชาติตระกูลสูง ก็ไม่อาจใช้ทรัพย์สินจับจ่ายบริโภคอุปโภคในสิ่งที่สะดวกสบายเกินไปกว่าคนทั่ว ๆ ไปไถ่มาหนัก หากเราจะนับว่า การดำเนินชีวิตที่ดูดีให้ความเหนือกว่าคนส่วนใหญ่อันแสดงถึงความเป็นคนชั้นสูง ประการหนึ่งก็คือ การที่บุคคลเหล่านั้นได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายแล้ว เราก็อาจจะสรุปได้ว่า อำนาจของทรัพย์สินในอดีตไม่อาจทำให้ผู้ที่มีมั่งคั่ง สามารถแสดงถึงความเป็นคนชั้นสูงได้เท่ากับปัจจุบัน

การแสดงถึงความเป็นคนชั้นสูงในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เน้นในเรื่อง ชาติตระกูลนั้น มักจะเกี่ยวข้องกับแบบแผนชีวิตที่เป็นระเบียบพิธีการ หรือแบบแผนชีวิตที่เน้นถึงความพิถีพิถัน ความวิจิตรโอฬาร มากกว่ากิจกรรมของสามัญชน สำหรับผู้ที่มีมั่งคั่ง ซึ่งขาดฐานะความมีชาติตระกูลสูง อาศัยกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้ต่างไปจากคนทั่ว ๆ ไปบ้าง แม้จะไม่มากเท่ากับกลุ่มที่มีชาติตระกูลสูง แต่วิถีชีวิตที่ต่างจากคนทั่ว ๆ ไป ในอดีตนั้น ก็ยังเป็นความแตกต่างที่เกี่ยวกับขนาดและจำนวนของเครื่องใช้ ส่วนความแตกต่างของวิถีชีวิตที่เป็นผลจากการใช้เทคนิค หรือคุณภาพของสิ่งทีอุปโภค บริโภคอันต่างกัน ยังมีไม่มากนัก กรณีดังกล่าวนี้ผิดไปจากสังคมปัจจุบัน ซึ่งความมั่งคั่งสามารถเปิดเผยอำนาจของมันเองโดยอิสระ และแบบแผนการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายซึ่งต่างจากคนทั่วไป อันแสดงถึงความเป็นคนชั้นสูงนั้น อำนาจของทรัพย์สินสามารถซื้อหามาได้เต็มที่ โดยอาศัยความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน ชีวิตที่สะดวกสบายในปราสาทใหญ่โต แวดล้อมด้วยข้าราชการจำนวนมาก อาจเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นคนชั้นสูงในอดีต แต่ความสะดวกสบายดังกล่าวนี้ ในปัจจุบันทดแทนด้วยบ้านซึ่งไม่ใหญ่โตเท่าเทียมปราสาท แต่ประกอบด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกครบทั้งสองกรณีต่างจากกระท่อมของไพร่สามัญในอดีต และบ้านในสลัม หรือชนบทในปัจจุบัน ผิดกันแต่กว่า กรณีแรกนั้น เป็นความเป็นอยู่ของบุคคลซึ่งเหนือกว่าบุคคลอื่น เพราะอาศัยขนาดและจำนวน ส่วนกรณีหลัง เป็นความแตกต่างของวิถีชีวิตจากผลของเทคนิควิทยาการในสังคมสมัยใหม่ หากจะเปรียบเทียบแล้ว อำนาจของทรัพย์สินในปัจจุบันนี้สามารถบันดาลให้วงชีวิต

ความเป็นอยู่ของคนแตกต่างกันไ้มากขึ้นกว่าเดิม ผู้มีมั่งคั่ง จึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มคนชั้นสูง  
 ควบคู่คุณสมบัติพิเศษ คือ ความเป็นผู้มีอำนาจในทรัพย์สิน ซึ่งสามารถแสดงความเป็นคนชั้นสูง  
 ในทางรูปธรรม คือ ชีวิตที่สะดวกสบายเหนือคนส่วนใหญ่ สำหรับชนชั้นสูงโดยชาติตระกูลนั้น  
 หากไม่ประกอบด้วยทรัพย์สิน ก็จำเป็นต้องใช้สัญลักษณ์อื่น ซึ่งแสดงถึงความสำคัญ  
 ของสิ่งที่สืบทอดมาจากอดีต มีสภาพเป็นนามธรรมที่ต้องอาศัยการยอมรับกันเองจากบุคคล  
 ในแวดวงรอบข้าง

ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการในสังคมสมัยใหม่ ดังที่กล่าวนี้ เป็นเหตุผลหนึ่ง  
 ซึ่งทำให้อำนาจของทรัพย์สินสามารถแสดงถึงความเป็นคนชั้นสูงได้โดยอิสระ และผู้ที่ไ้  
 ครอบครองมันเป็นจำนวนมาก จึงมีสถานภาพความนึกคิดเป็นชนชั้นสูงได้ โดยที่  
 ลักษณะชื่อซึ่งแปรตามกลุ่มชนชั้นสูงทั้ง เดิม เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งซึ่งสะท้อนออกมา

นอกจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะชื่อของกลุ่มผู้ใดใหม่ ทำให้เราสามารถเชื่อมโยง  
 ความสัมพันธ์ของ ความสำคัญของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นในสังคมสมัยใหม่แล้ว เราก็อาจสร้าง  
 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบชื่อในปัจจุบัน กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง ได้อีกว่า  
 ความนิยมในชื่อที่มีลักษณะแปลก หรือชื่อแปลก ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนั้น แท้จริงเกี่ยวข้องกับ  
 อยู่มากกับการเจริญเติบโตของระบบทุนนิยมในปัจจุบัน ในขั้นแรกชื่อในรูปแบบนี้ จะเป็น  
 ผลทางอ้อมของการเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งกระทบต่อความคิดเกี่ยวกับสถานภาพของชนชั้นสูงทั้ง เดิม  
 อันนำไปสู่ความพยายามแยกบุคคล ออกเป็น ความเหนือกว่าด้านชาติตระกูล และความ  
 มีอำนาจในทรัพย์สิน ซึ่งแรกทีเดียวนั้น ยังเป็นระยะที่ความสำคัญของทรัพย์สิน ยังไม่อาจ  
 ทัดเทียมกับความสำคัญของชาติตระกูลได้อย่างเต็มภาคภูมินัก การนำชื่อในรูปแบบแปลก ๆ  
 มาใช้ จึงปรากฏเฉพาะในกลุ่มที่ถือความสำคัญของชาติตระกูล เป็นส่วนใหญ่ โดยมีความ  
 พยายามให้ระดับชั้นของชาติตระกูล เป็นเกณฑ์ที่จะแยกระดับชั้น ระดับชื่อบุคคล หรือ  
 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การนำชื่อในรูปแบบแปลก ๆ มาใช้ ในระหว่างชนชั้นสูงโดยชาติตระกูล  
 ในระยะแรกเป็นเครื่องแสดงถึงการดิ้นรนของความเชื่อเรื่องความเหนือกว่าคนทั่วไป ที่เน้น  
 ในเรื่องความมีกำเนิดในตระกูลสูงของชนชั้นสูงจำนวนหนึ่ง ซึ่งแท้จริงแล้วความเชื่อดังกล่าว  
 เป็นพื้นฐานที่คนในระดับชั้นชาติตระกูลหนึ่ง สามารถปกครองบุคคลในระดับชาติตระกูลอัน  
 ต่ำกว่าได้ แต่ในภายหลังชื่อในรูปแบบใหม่นี้ ไม่เฉพาะแต่เป็นผลโดยอ้อมจากการเติบโต  
 ของทุนนิยมเท่านั้น ในปัจจุบันชื่อในรูปแบบแปลก ๆ ใหม่ ๆ ได้เป็นผลโดยตรงอันเกิดจาก  
 กลุ่มนายทุนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากชื่อในรูปแบบที่กล่าวไ้เคยนิยมใช้ในหมูชนชั้น

ผู้ทาง เศรษฐกิจ หรือเหล่า เชื้อสายของชาวจีนในปัจจุบัน ทั้งที่ไกลลามาโดยละ เอียดแล้ว

ชื่อในรูปที่แปลกไปจากชื่อทั่ว ๆ ไป ทั้งที่มาจากฐานของความมั่งคั่ง หรือความ มีชาติตระกูลสูง แท้จริงแล้วรากฐานการเกิดชื่อทั้งสองกรณี มีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่ง คือ การถือความเหนือกว่าในระดับชั้นของสมาชิกบางจำนวน ที่คง แสดง ออกถึงความมีคุณสมบัติ พิเศษอันต่างไปจากชนส่วนใหญ่ ความสำคัญของความเหนือกว่าที่จำต้องให้ปรากฏนี้ ดูเหมือน เป็นแนวทางที่ทำให้สมาชิกในชนชั้นหนึ่ง ๆ จะสามารถได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลใน ระดับชั้นรองไค โดยเฉพาะความจำเป็นที่จะทำให้ผู้ใดปกครอง เคารพยำเกรงในสัญลักษณ์ ของความเหนือกว่าดังกล่าวนั้น ไคเป็นฐานความชอบธรรมอย่างหนึ่งที่ชนชั้นนำสามารถ ปกครองบุคคลในระดับต่ำกว่าได้สควงขึ้น ในเมื่อตัวอำนาจที่แท้จริง หรืออำนาจที่เป็นทางการ ไม่อาจครอบคลุมได้ทั่วถึง เพราะเป็นที่แน่นอนว่า ในทุกสังคมชนชั้นปกครองไม่อาจควบคุม ผู้ใดปกครอง ให้อยู่ในกรอบที่คองการ โดยอาศัยเพียงอำนาจบังคับ หรือสามารถทำให้ อำนาจบังคับกระทำไคอย่างทั่วถึง และความประสงค์ที่จะให้ผู้ใดปกครองยอมรับในความ ชอบธรรมของการใช้อำนาจ ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าระดึกอยู่เสมอ ประการสำคัญแรกสุดซึ่ง ทำให้สถานภาพของผู้นำ ใ้รับการยอมรับ ก็ไคแก่ การที่ชนชั้นนำต้องพยายามแสดงถึง คุณสมบัติพิเศษที่กลุ่มตนมีแตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่

การแสดงถึงความเป็นผู้มีอำนาจด้วยสัญลักษณ์อันแตกต่างไปจากสัญลักษณ์ ซึ่ง คนทั่วไปใคใคอยู่ ภายการสร้างความซับซ้อน ความวิจิตรบรรจง อาจเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจ ในแทบทุกสังคมจำเป็นต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ความคิดที่จะสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทน ของอำนาจ เป็นเครื่องหมายของความแตกต่างในฐานะทางชนชั้นของบุคคลนั้น - ความสำคัญ ของความคิดที่กล่าวนี้ มีมากขึ้นเป็นทวีคูณในสังคมไทย เพราะแท้ที่จริงแล้วในสังคมไทย เป็น สังคมที่มีระดับชั้น ถือความสำคัญของระดับชั้นของบุคคล และไคความสำคัญกับสิ่งนี้ด้วยการ แสดงออกไคทางสัญลักษณ์ บุคคลที่ถือความเหนือกว่าในระดับชั้นชาติตระกูล ก็พยายามที่จะ แสดงถึงคุณลักษณะพิเศษดังกล่าวให้ปรากฏ สำหรับบุคคลในกลุ่มที่ถือความมั่งคั่งในทรัพย์สิน เป็นฐานของความที่แตกต่างไปจากคนทั่วไป ก็มักจะมีสัญลักษณ์บางอย่าง เป็นเครื่องหมายแสดงฐานะ ของกลุ่มคนเช่นเดียวกัน ชื่อในรูปแปลก ๆ ในปัจจุบัน จึงเสมือนเป็นตัวแทนความพยายาม ของคนทั้งสองกลุ่ม แม้ในระยะหนึ่งมันเป็นผลจากการปะทะของรากฐานความคิดในเรื่องฐานะ ความเป็นคนชั้นสูงในระบอบเก่า กับความเป็นชนชั้นที่มีบทบาทสำคัญในระบอบใหม่ แต่ใน ภายหลังความผสมกลมกลืนของชื่อ ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันทั้งสองกลุ่มดังกล่าว ก็เป็น

เครื่องยืนยันถึงอำนาจสองส่วน อันสามารถเทียบเคียงกันได้ ที่พยายามแยกจากความ  
ไร้อำนาจ คือกลุ่มชื่อแบบที่ใช้อยู่ในชุมชนชั้นต่ำ ควบคู่กันเราจึงพบว่า ชื่อของชนชั้นต่ำ  
ชื่อของชาวขานธรรมคา ๆ ในเขตชนบท ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เป็นชื่อที่สร้างขึ้นโดยโชดอยคำที่ง่าย  
คำที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ จึงดู เหมือนเป็นสิ่งที่ถูกคนชั้นสูง แทบทุกกลุ่มจะพยายามหลีกเลี่ยง  
ใหม่มากที่สุด เพราะราวกับว่าชื่อในลักษณะเช่นนี้เป็นตัวแทนของความต่ำต้อย ภายหลัง ซึ่ง  
ตัวผู้เป็นเจ้าของชื่อกำลัง เติบโตอยู่ในสภาพความเป็นจริง

ในส่วนท้ายของบทสรุป ผู้ศึกษามีข้อสังเกตประการหนึ่งว่า การผสมกลมกลืน  
ระหว่าง รูปแบบชื่อของชนชั้นสูงระดับรอง และกลุ่มผู้ดีใหม่ แมว่าพิจารณาโดยทั่วไปแล้ว  
ก็พบความคล้ายคลึง เป็นรูปแบบอันเดียวกัน เหมือนกับความสำคัญของทรัพย์สินโลกกลายมาเป็น  
สิ่งที่ชนชั้นสูงตั้ง เกิม โกลิโหดวาเทา เทียบกับความสำเร็จของชาติตระกูล จนกระทั่งไม่มี  
ความจำเป็นต้องไขข้อเป็นสัญลักษณ์แทนความแตกต่างในระดับชั้นชาติตระกูล เช่นอดีตแล้วก็ตาม  
อย่างไรก็ดีสำหรับในระยะปัจจุบัน ซึ่งผลการศึกษายังไม่พบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ  
และความหมายของชื่อ ซึ่งแสดงถึงความพยายามที่จะแยกไปจากชื่อของกลุ่มเชื้อสายผู้ดีใหม่  
แต่ก็อาจสันนิษฐานได้ว่า พัฒนาการของชื่อที่เหมือนกับยุคหนึ่งในปัจจุบัน อาจเป็นเพียงช่วง  
ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เพราะเป็นระยะที่กลุ่มชนชั้นสูงตั้ง เกิม กำลังแสวงหาชื่อในลักษณะใหม่  
ที่สามารถสื่อความแตกต่างของชาติตระกูลใด เช่น เกิม ซึ่งลักษณะชื่อในรูปแบบใหม่นี้ คงมี  
คุณสมบัติที่แตกต่างไปจากชื่อที่แปลกควยแบบแผนที่เคยใช้ เนื่องจากชื่อที่แปลกในอดีตนั้น  
บางแบบแผนใด เริ่มกลายเป็นชื่อที่นิยมใช้กันมากขึ้น โดยกระจายไปสู่กลุ่มชนชั้นกลาง รวมทั้ง  
ชนชั้นที่ต่ำกว่าอีกควย

หากจะย้อนไปถึงกระบวนการแยกชื่อบุคคลในกลุ่มคนใดทางไปจากกลุ่มอื่น ของ  
ชนชั้นสูงระดับรองแล้ว ก็จะทำให้เห็นว่าแนวโน้มของการนำชื่อที่แปลกมาใช้ ส่วนใหญ่จะเลือก  
แบบชื่อที่เป็นศัพท์ยาก แบบชื่อที่ค่อนข้างทรหด และรูปแบบชื่อที่ประสมคำพดิกแพลง จน  
ความหมายของชื่อไม่แจ่มชัด ส่วนชื่อที่เคนควยกลวิธีประสมคำ ควบการสรรหาคำมาเป็นชื่อ  
ที่ไพเราะแบบเรียบ ๆ ความหมายลึกซึ้ง สามารถเข้าใจได้ง่าย แม้จะมีบ้างก็ไม่มากนัก  
ซึ่งทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ชื่อที่ประสมคำขึ้นให้เกิดความไพเราะอย่างเรียบ ๆ ไม่เฉพาะแต่  
ต้องไขความพยายามสรรหาคำไทยที่เหมาะสมเท่านั้น ยังต้องไขความสามารถในการประสม  
คำสั้น ๆ เหล่านี้ ให้เป็นชื่อที่ไพเราะ แปลกไปจากชื่อทั่ว ๆ ไป แม้คำที่ไพเราะจะเป็นคำ  
ธรรมคา ๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นความไม่สะดวกอีกประการหนึ่งควย และหากจะเปรียบกับการ

ใช้ชื่อที่แปลกควยศัพท์ ควยแบบแผนการสร้างคำในภาษาบาลี-สันสกฤต หรือการพลิกแพลงตัวอักษรในชื่อปกติให้แปลกออกไปนั้นแล้ว วิธีการหลังกระทำไถ่กายกว่า ครั้งนั้นจึงเป็นที่ปรากฏว่า ชื่อที่แปลกควยความซับซ้อน หรือความหรรษาไถ่ถูกนำมาใช้มากกว่าชื่อซึ่งเคนควยความเรียบง่าย โดยความจริงแล้ว ชื่อที่เคนควยความไพเราะอย่างเรียบ ๆ นี้ นอกจากจะพัฒนาไถ่ไม่เท่ากับชื่อแปลกในรูปศัพท์ หรือชื่อที่หรรษาในหมู่นชนชั้นสูงแล้ว สำหรับในชนชั้นอื่น โอกาสที่จจะสรรหาขึ้นมาใช้ยังน้อยมากขึ้นไปอีก จะมีบ้างไถ่โดยมากก็ด้วยการเลียนแบบชื่อที่ชนชั้นสูงก้ง เคิมเคยใช้เท่านั้น

สำหรับกลุ่มผู้ไถ่ใหม่แล้ว ค่านิยมที่เปลี่ยนมาใช้ชื่อในลักษณะเกี่ยวกับชนชั้นสูงระดับรอนั้น จจะเป็นในลักษณะที่ม่มีการสรรหาชื่อซึ่ง เป็นศัพท์แปลก ๆ มาใช้ มากกว่าจะนิยมในชื่อที่แปลกเคนควยแบบแผนอื่น ซึ่งสาเหตุอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ ก็เนื่องมาจากว่าในปัจจุบันมีเครื่องมือ หรือปัจจัยจำนวนมากที่ช่วยสนับสนุนไถ่กลุ่มผู้ไถ่ใหม่ สามารถใช้ชื่อคล้ายกับชนชั้นสูงก้ง เคิม ควยแบบแผนของชื่อที่เป็นศัพท์ มากกว่าแบบแผนชื่อที่เคนควยลักษณะอื่น ก้งที่ไถ่กลดวามาแล้วว เครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อการก้งชื่อในปัจจุบันนี้ สื่่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ ประเภทหนังสือวารสารที่เกี่ยวกับการก้งชื่อ ไถ่มีส่วนช่วยให้ความนิยมในชื่อแปลก ๆ แพร่กระจายออกไป และชื่อที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเหล่านี้ล้วนเป็นแบบชื่อที่แปลกควยสภาพคำที่เป็นศัพท์แทบทั้งสิน อย่างไรก็ตามความนิยมในชื่อที่มีสภาพเป็นศัพท์จะแพร่หลายไถ่มากที่สุด ก็ในบุคคลระดับซึ่งมีพื้นฐานที่เห็นความสำคัญของชื่อในฐานะที่เป็นตัวแทนสื่อความแตกตางทางชนชั้นของบุคคลไถ่ และหนังสือ หรือวารสารในทานองนี้ ก็แพร่กระจายในแวดวงของชนชั้นสูง หรือชนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่ จะมีพบในหมู่นชนชั้นต่ำบ้างก็จำนวนน้อย การเจริญเติบโตของสื่อประเภทนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อการที่บุคคลจจะสามารถเลือกรูานะของชื่อให้เหมาะสมกับรูานะทางสังคม เศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเมื่อรูานะทางชนชั้น หรือระดับชั้นตามความร้ล็กของบุคคลไถ่เลือกระดับสูงขึ้นไป ซึ่งก็ค้เหมือนวว อิทธิพลของการก้งชื่อในรูปศัพท์ ซึ่งไถ่จากสิ่งพิมพ์ประเภทก้งกล่าว จจะตกอยู่ในหมู่นชนชั้นผู้ไถ่ใหม่อยู่มาก

ควยเหตุนี้ในปัจจุบันจึงไถ่พบว่า ชื่อของชนชั้นสูงโดยชาติตระกูล เช่นชื่อสาตินทร ก้นคณนัย ชนายุติ สิริมิตี รุณิกา อพัชนิกา พิงคกัญญา แมจจะเป็นชื่อที่แปลกจากชื่อของชนชั้นต่ำ หรือชื่อทั่ว ๆ ไปอยู่มาก แต่มีความใกล้เคียงกับชื่อชนชั้นผู้ไถ่ทางเศรษฐกิจ อย่างเช่นชื่อ อนันติศา จักรวิศา ฉานิก อัครารร วริศฤ ซึ่ง

เป็นชื่อที่มีความแปลกควยศัพท์ มีความซับซ้อนเช่นเดียวกับชนชั้นสูงโดยชาติตระกูล แต่สำหรับชื่อที่เรียงง่ายของคนชั้นสูง กัง เช่นชื่อ เครือพันธ์ ปันแกว กอแกว รินเรือ ศรียก เหลานี้ แม้จะเป็นชื่อที่เกิดขึ้นในระยะ 40-50 ปีมาแล้ว แต่ก็ยังดำรงลักษณะความเป็นชื่อที่เด่น และแยกไปจากชื่อซึ่งใช้กันทั่ว ๆ ไปในชนชั้นอื่น ชื่อที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ มีสถานการณ์ที่ชากว่าชื่อในแบบที่แปลกโดยศัพท์ หรือที่แปลกควยความหรือหาอย่างไรก็ตาม จากทะเบียนรายชื่อนักเรียนในระยะสิบปีถึงปัจจุบัน ได้พบว่าในกลุ่มชนชั้นสูงระดับรอง มีชื่อลักษณะดังกล่าวอยู่บ้าง อย่างเช่นชื่อ สนิทเนื่อง ( ณ อยุรยา ) สายเนื่อง ( ณ อยุรยา ) ยิงลักษณะ ( ไกรฤกษ์ ) กิ่งบุญ ( บุญนาค ) เป็นต้น

เมื่อพิจารณามาถึงนี้ เราก็อาจคาดเดาได้ว่า ในขณะที่คำนิยมในการใช้ชื่อที่แปลกควยศัพท์ หรือควยความหรือหา กำลังแพร่หลายในกลุ่มผู้ดีใหม่ รวมทั้งเริ่มแพร่กระจายในหมูชนชั้นอื่นด้วยนี้ ในอนาคตหากชนชั้นสูงโดยชาติตระกูลยังมีความพยายามที่จะแยกชื่อบุคคลในกลุ่มคนในต่างไปจากชื่อของชนชั้นผู้ดีใหม่แล้ว แนวโน้มของชื่อที่มีความเรียงง่ายควยเหตุที่ใช่คำพื้น ๆ แคะเลินควยวิธีประสมคำและความหมาย หรืออีกนัยหนึ่ง คือชื่อที่แปลก เคน แคะควยความเรียงง่าย จะเป็นชื่อในรูปแบบซึ่งชนชั้นสูงระดับรองจะนำมาใช้ให้กว้างขวางกว่าเดิม ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่า แบบแผนในการสื่อความสำคัญของชาติตระกูลควยรูปแบบชื่อของชนชั้นสูงก็เริ่มเปลี่ยนไป กำลังจะเปลี่ยนไป จากการใช้คุณลักษณะของความซับซ้อนเป็นเครื่องหมาย ก็เริ่มหันมาใช้คุณสมบัตินี้ของความเรียงง่ายให้เป็นสัญลักษณ์ทำหน้าที่แทน

